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ก าเนิดสมาคมและสหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
āÅÿÚøĈîßòÚÙù°ÂČóĀßÈĀëÚ  

 
                âìóèõØãóæòãÿÂêÖäéóëÖä°ÿÜäöãÛÿëâøîÚß¬îĀâ¬ØöćĂìÂČóÿÚõÕæúÂ 2 ÅÚÅøîëâóÅâāÅÿÚøĈîßòÚÙù°
ÂČóĀßÈĀëÚ Ì÷ćÈÿÂõÕÂ¬îÚ(2534) ×øîÿÜ»ÚæúÂÅÚßöć ØČóìÚóØöćßòÓÚóßòÚÙù°āÅÖóâØöćß¬îĀâ¬ăÕÛùÂÿÛõÂĀæñ
ÖòĈÈÅèóâìèòÈăèè¬óÿâøîÈăØãÖîÈâößòÚÙù°āÅÿÚøĈîØöćÿìâóñëâëČóìäòÛÜäñÿØéăØã  ëìÂäÔ°āÅÿÚøĈî
âìóèõØãóæòãÿÂêÖäéóëÖä° èõØãóÿÃÖÂČóĀßÈĀëÚ ÉČóÂòÕ ÿÂõÕØöìæòÈ(2536)É÷È×øîÿÜ»ÚÚîÈ ØČóìÚóØöć
Ö¬îÿÚøćîÈ ĂÚÂóäÚČóāÅßòÚÙù°ÂČóĀßÈĀëÚâóÃùÚĀæñØČóÂóäÖæóÕ  

ÿâøćîæúÂÿÖõÛāÖÃ÷ĈÚÂĆĀãÂăÜëäóÈÛóÚÃîÈÖÚÿîÈ îãú¬ÚîÂäòĈèÃîÈâìóèõØãóæòã  îÕöÖĀæñ
Ü¹ÉÉùÛòÚâöîóÉóäã°ĀæñÛùÅæóÂäÃîÈâìóèõØãóæòãÿÃóăÜä¬èâÿÜ»ÚÂääâÂóäÃîÈØòĈÈ 2 îÈÅ°Âäîãú¬ÛóÈ  
É÷ÈÿÃóĂÉ×÷ÈÅèóâÿÜ»ÚâóĀæñëõćÈØöćÅèäÉñÿÜ»ÚăÜ ĀÖ¬ĂÚîÚóÅÖăâ¬îóÉØäóÛăÕè¬óĂÅäÉñÃ÷ĈÚâóÿÜ»Ú
ÝúÛäõìóäÃîÈîÈÅ°ÂäØòĈÈ 2 ÚöĈÛóÈ  É÷ÈÃîÞóÂĂìëČóÚ÷Âîãú¬ÿëâîè¬óîã¬óæøâÖÚÂČóÿÚõÕÃîÈÖÚÿîÈ ĀæñÅèä
ÖäñìÚòÂ×÷ÈÂóääòÂêóËøćîÿëöãÈĀæñáóßßÉÚ°ÃîÈâìóèõØãóæòãð ÿÜ»ÚëČóÅòÎ îöÂØòĈÈßöćÚîÈÅèäÖîÈ
Ë¬èãÿìæøîÿÂøĈîÂúæÂòÚÖóâëâÅèä 

 
วันนี้ คุณสุนทร นิคมรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขต ก าแพงแสน จ ากัด ซึ่งอตีตเคยท าหน้าที่นายกสมาคมโคเนื้อก าแพงแสน ได้ขอให้ช่วย
เขียนถึงประวัติความเป็นมาของสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนและสหกรณ์โคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ ากัด ทั้งนี้เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆไป
ได้รับทราบ   ผมในฐานะที่ในอดีตเป็นผู้รับผิดชอบงานโคเนื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ขณะนี้ท าหน้าที่นายกสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนและที่ปรึกษาสหกรณ์สหกรณ์โคเนื้อฯ ผมเป็น
ผู้หนึ่งในการก่อตั้งทั้งสมาคมฯและสหกรณ์ฯ และอยู่ใกล้ชิดกับทั้งสมาคมฯและสหกรณ์ฯมาโดย
ตลอด จึงยินดีที่จะเรียบเรียงล าดับประวัติความเป็นมาของสมาคมฯและสหกรณ์ฯให้ทราบ อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากไม่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน หากมีส่วนใดผิดพลาดหรือตกหล่น กรุณาแจ้งให้
ทราบเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
ทั้งสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนและสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน จ ากัด เกิดขึ้นจากผลพวงของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวคือ เมื่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิจัยพบว่า โคที่มีสายเลือดพื้นเมือง25% บราห์มัน25% ชาโรเลส์50% 
เป็นโคที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  
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คือเลี้ยงง่าย โตเร็ว ให้เนื้อคุณภาพดี(ปี พ.ศ.2525) จึงคิดจะพัฒนาให้เป็นพันธุ์โคเนื้อส าหรับประเทศ
ไทย แต่จ านวนแม่โคในมหาวิทยาลัยฯมีเพียง ประมาณ 200 แม่ งบประมาณก็มีไม่มากนัก การที่จะ
บรรลุเป้าหมายในการสร้างพันธุ์และท าให้เป็นพันธุ์แท้ที่คุณภาพดีเลิศคงเป็นไปได้ยาก  ดังนั้นเมื่อมี
การฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ปีละ 
4-5 รุ่น ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา วทิยากรก็ได้ให้ข้อมูลและหาแนวร่วมจากเกษตรกรที่เข้าอบรม
เหล่านั้นเพื่อมาร่วมกันสร้างพันธุ์โคเนื้อส าหรับประเทศไทย  

แนวร่วมที่ส าคัญรายหนึ่งและเป็นรายที่มีแม่โคเข้าร่วมโครงการมากที่สุดคือฟาร์มชวนชื่น 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีคุณสุนทร นิคมรัตน์และญาติเป็นผู้ด าเนินงาน และมีฟาร์มอื่นๆอีก
หลายฟาร์มเข้าร่วมอุดมการณ์ซึ่งไม่อาจจะกล่าวถึงได้หมด   ประชากรโคจากฟาร์มเหล่านี้มีมาก
พอควร ความส าเร็จจึงอยู่ไม่ไกลนัก  ดังนั้นจึงเห็นพ้องกันว่าต้องก่อตั้งสมาคมของโคก าแพงแสน
ขึ้นมาด าเนินการในเรื่องนี้ และก่อตั้งส าเร็จในวันที่ 8 สิงหาคม 2534 ในชื่อว่า ëâóÅâāÅÿÚøĈîßòÚÙù°
ÂČóĀßÈĀëÚ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการปรับปรุงพันธุกรรมของโคพันธุ์ก าแพงแสน และจด
ทะเบียนรับรองพันธุ์ประวัติโคในโครงการ  พร้อมนั้นÅùÔëùÚØä  ÚõÅâäòÖÚ° ก็ได้รับเลือกเป็นนายก
สมาคมฯตั้งแต่นั้นมา(2534-2546)  นายกสมาคมฯคนที่ 2 (คนปัจจุบัน) คือ ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี  

ในช่วงต้นได้ใช้ส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค ฯเป็นส านักงานของ
สมาคมฯ  จนกระทั่งปี 2552 ตลาดกลางโคเนื้อก าแพงแสนสร้างเสร็จด้วยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจาก
กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี ที่ต าบลทุ่งบัว อ.ก าแพงแสน(อยู่ห่างจาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณ 2 กม.)สมาคมฯจึงย้ายส านักงานไปอยู่ ณ ที่ดังกล่าว 

โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน 
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ก่อตั้งสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนเมื่อ พ.ศ.2534

กรรมการบริหารสมาคม 15 คน ประชุมเดือนละครั้ง

เครื่องหมายประจ าสมาคม

นายกสมาคมคนแรก นายสุนทร นิคมรัตน์

 
 

 

ลูกโคที่เกิดในฟาร์มของสมาชิกของสมาคมฯมีทั้งเพศผู้และเพศเมีย  โคเพศเมียเกือบ
ทั้งหมดสามารถใช้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปได้ แต่โคเพศผู้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เก็บไว้เป็นพ่อ
พันธุ์ ส่วนที่เหลือต้องขุนเพื่อขายเป็นเนื้อ ซึ่งเนื้อที่ได้จากโคขุนพันธุ์ก าแพงแสนมีคุณภาพทัดเทียม
กับเนื้อที่น าเข้าจากต่างประเทศ  สมาชิกของสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง
สหกรณ์เพื่อด าเนินการเรื่องการตลาดโคขุนในชื่อว่า ëìÂäÔ°āÅÿÚøĈîìóèõØãóæòãÿÂêÖäéóëÖä° èõØãó
ÿÃÖÂČóĀßÈĀëÚ ÉČóÂòÕ เมื่อปี 2536  มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนและจัดการด้าน
การตลาดโคขุน และÕä.ËòãÔäÈÅ°  ÅòÚÙßÚõÖ ได้รับเลือกให้เป็นประธานสหกรณ์คนแรก  ใช้ส่วน
หนึ่งของห้องท างานของดร.ชัยณรงค์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ฯเป็นส านักงานของสหกรณ์ฯ 
ตั้งแต่นั้นมา  หลังจากนั้นก็มีประธานคนต่อไๆปได้แก่ คุณประสงค์ ฟูตระกูล   ก านันประทีป  
พรหมสุรินทร์ นายอ าเภอไพศาล กัณหะสิริ  พ.ต.ท. วศิาล  เห็นสว่าง และนายสุนทร นิคมรัตน์(คน
ปัจจุบัน)  

ด้วยเพราะการก่อก าเนิดสหกรณ์แห่งนี้มาจากสมาชิกของสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน 
ดังนั้น สมาชิกของสหกรณ์ฯจึงเป็นสมาชิกของสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนเป็นส่วนใหญ่ และ
เนื่องจากสมาชิกของสมาคมฯกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นขอบเขตของสหกรณ์ฯจึงไม่
จ ากัดอยู่เฉพาะท้องถิ่นจงัหวัดเหมือนสหกรณ์ทั่วๆไป แต่จะกินพื้นที่ทั้งประเทศไทย 
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ก่อตั้งสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยาเขตก าแพงแสนจ ากัด เมื่อ พ.ศ.3536

ë×óÚØöćÖòĈÈ ภายในคาวบอย   
แลนด์

èòÖ×ùÜäñëÈÅ°

1. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน
2. จัดการด้านการตลาดโคขุน

ҝҥҲҚҴқҬҭ҃ ҥҕӨ̓қҿҥ҃ ҹ̓ү

 Җҥ.ҌҳҤҕҥ҉̓Ө  ҳ̓қҚҠқҶҗ

ҬӋҴқҳ҃҉ҴқҬҭ҃ ҥҕӨҗҳӇ҉үҤһӤҙҷӆҪһқҤӨҩҶҙҤҴҪҴҬҗҥӨҾқҹӇүҬҳҗҩӨ

 
 

 

ครั้นเมื่อศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจรหรือที่เรียกกันติดปากว่า ÅóèÛîãĀæÚÕ°
(cowboy land) สร้างเสร็จในปี 2542 ส านักงานสหกรณ์ฯจึงย้ายมาอยู่ ณ ห้องชั้นล่างของ
คาวบอยแลนด์ ซึ่งมีพื้นที่ เพียง 4*4 ตารางเมตร มีตู้เย็นแช่เนื้อเพียง 1 ตู้และรถห้องเย็นเล็ก 1 คัน มี
เจ้าหน้าที่ 2 คน  

ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร
Cowboy land

ëäóÈÜ£ 2542

 
ปี พ.ศ. 2545 สหกรณ์ฯได้ส่งผลิตภัณฑ์เนื้อโคก าแพงแสนเข้าประกวดในโครงการ สินค้า

โอทอป ภายใต้การสนับสนุนและผลักดันของรองอธิปดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(ดร.กนก คติการ) 
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และสหกรณ์จังหวัด(คุณกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย) จนได้รับรางวัล และได้รับงบประมาณ 4.5 แสน
บาท เงินจ านวนดังกล่าวได้น ามาใช้ในการปรับปรุงโรงจอดรถของคาวบอยแลนด์ให้เป็นส านักงาน
และห้องตัดแต่งเนื้อของสหกรณ์ฯที่ได้ใช้อยู่จนถึงปจัจุบันนี้ เมื่อมีห้องตัดแต่งเนื้อเกิดขึ้นและมีการ
จ าหน่ายเนื้อในลักษณะชิ้นส่วนย่อยจึงได้ตั้งเครื่องหมายการค้าขึ้นมา  สินค้าของสหกรณ์ฯมี
เครื่องหมายการค้าว่า ÿÅãúÛöà(KU Beef ) และใช้สโลแกนว่า ÿÚøĈîÚù¬â ÉóÂāÅìÚù¬â ăÃâòÚÚîã 

ตั้งแต่นั้นมา(ขณะนั้น ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี ท าหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ) 

 

 
 

ดร.กนก คติการ คุณกิตติพงษ์ 
โตโพธิ์ไทย 

ส านักงานสหกรณ์ 
จากเงินโอทอป พศ.2546 

ห้องตัดแต่งเนื้อ 
จากเงินโอทอป 
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เครื่องหมายการค้า KU Beef

 
 

 
 

พ ศ.2554 
กิจการของสหกรณ์ฯขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส านักงานของสหกรณ์ฯในปัจจุบันคับแคบ
เกินไป โรงฆ่าสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สหกรณ์ฯใช้อยู่ก็เก่าและเล็กเกินไป สหกรณ์ฯ
จึงเสนอของบประมาณจากกองทุนFTA เพื่อสร้างส านักงานและโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยซึ่งยังไม่
แน่ชัดว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกรั้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ย้อนกล่าวไปถึงตลาดกลางโคเนื้อก าแพงแสน มีความเป็นมาที่ควรทราบคือในช่วงปี 2545-
2547 ซึ่งเป็นช่วงขาขึ้นของวงการโคเนื้อในประเทศไทย  มีผู้ต้องการซื้อโคพันธุ์ก าแพงแสนไปเลี้ยง
โดยติดต่อผ่านมาทางสมาคมฯ  เป็นจ านวนมากแต่ทางสมาคมฯ  ไม่สามารถสนองความต้องการได้  
จึงได้มีการซื้อขายโคกันโดยที่โคบางตัวไม่เข้าลักษณะโคพันธุ์ก าแพงแสน  แต่ซื้อขายกันโดย
เรียกว่าโคพันธุ์ก าแพงแสนและใช้ราคากลางของสมาคมฯ  ท้ายที่สุดโคเหล่านั้นไม่สามารถจด
ทะเบียนรับรองพันธุ์จากสมาคมฯได้  จึงเกิดปัญหาร้องเรียนมายังสมาคมฯ  อยู่เนือง ๆ  ดังนั้น  เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวและเป็นการให้บริการแก่สมาชิก  ทั้งผู้ที่ต้องการขายและซื้อโค
พันธุ์ก าแพงแสนสมาคมฯจึงได้จัดตั้งÖæóÕÂæóÈāÅÿÚøĈîßòÚÙù°ÂČóĀßÈĀëÚขึ้นมาเมื่อปลายปี 2547 โดย
ในระยะนั้นได้เช่าสถานที่ของเอกชนที่ ต.ทุ่งบัว อ.ก าแพงแสนเป็นที่ตั้งของตลาด ท าการซื้อขายโค
ของสมาชิกประมาณเดือนละ 30-60 ตัวตลอดมา 

ปี 2548 รัฐบาลไทยท าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลีย ซึ่งออสเตรเลียสามารถ
ส่งออกเนื้อโคมาขายประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียภาษี อันจะมีผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
เป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อลดผลกระทบ โดยให้ผู้ที่คิดว่าจะได้รับผลกระทบนี้ 
เขียนโครงการขึ้นไปขอการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน  กรรมการสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน
จึงได้ประชุมกัน และยื่นเสนอโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อก าแพงแสน โดยเสนอผ่าน
หน่วยงานราชการที่จะต้องคอยติดตามดูแลโครงการคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทางกองทุน
มีข้อแม้ว่า สมาคมต้องมีที่ดินเป็นของตนเองก่อน ทางกองทุนจึงจะพิจารณาโครงการ ดังนั้นสมาคม
ฯจึงระดมทุนจากกรรมการและสมาชิกของสมาคม แล้วจัดซื้อที่ดินจ านวน 5 ไร่ๆละ สามแสนบาท 
รวมเป็นเงิน หนึ่งล้านห้าแสนบาท เงินดังกล่าวนี้ สมาคมจะต้องคืนให้แก่ผู้ให้ยืมในเวลาอันควร 
ที่ดินตั้งอยู่ที่ต าบลทุ่งบัว อ าเภอก าแพงแสน ห่างจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางทิศตะวันตก
ประมาณ 2 กิโลเมตร 

หลังจากซื้อที่ดินแล้ว จ าเป็นจะต้องถมดิน ปรับพื้นที่และกั้นรั้ว เพื่อเตรียมพร้อมในการ
ก่อสร้างเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ สมาคมจึงระดมทุนอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีทั้งเงินบริจาคและเงินยืมจาก
กรรมการและสมาชิกของสมาคม รวมอีกประมาณ 3 ล้านบาท  และแล้วกรรมการกองทุนฯก็
ประชุมพิจารณาโครงการและอนุมัติโครงการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550โดยสรุปคือได้รับอนุมัติ
เป็นÿÈõÚÂúãøâÜæîÕÕîÂÿÛöĈãĂÚäñãñÿèæó 12 Ü£ ÿÜ»ÚÉČóÚèÚëõÛæóÚĀÜÕĀëÚÛóØ (10,800,000 
ÛóØ)   การประกวดราคาใช้ระบบ อี อ๊อกชั่น ตามระเบียบของราชการ เริ่มก่อสร้างวันที่ 22 
กันยายน 2551 ก าหนดการสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21  กันยายน  2552 

กล่าวโดยสรุป คือ 
- ตลาดกลางโคเนื้อได้รับการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนปรับโครงสร้างการ

ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ ประเทศ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน  10,800,000 บาทและมีค่าใช้จ่าย
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ในช่วงเตรียมการจากเงินบริจาคและเงินกู้ จากสมาชิกสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนจ านวน 
3,050,000 ÛóØ อีกทั้งเงินของสมาคมเองอีกประมาณ 2,000,000 ÛóØ 

-  ด าเนินการโดยสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน 
- ไม่หวังผลก าไรทางธุรกิจ แต่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและเป็นช่องทางการตลาดโคมี

ชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
อย่างไรก็ตาม ตลาดกลางจ าเป็นต้องบริหารงานให้มีรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการด าเนินงานใน

การพัฒนาพันธุ์โค ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสมาคมและคืนหนี้ให้แก่กองทุน 
 

 
 
การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ได้ท าพิธีเปิดตลาดกลางโคเนื้ออย่างเป็นทางการขึ้นในวัน

ศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 และด าเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  การด าเนินงานในช่วงเดือน
แรกเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ไม่คึกคักอย่างที่คาดหวังทั้งนี้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงขาลงของวงการโค
เนื้อไทย ประกอบกับในเดือนที่ 2 ของการด าเนินงาน (29 กรกฎาคม 2553) ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดขึ้น คือได้เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดขึ้นในตลาดกลางโคเนื้อ ทั้งๆ ที่ได้มีมาตรการ
ป้องกันอย่างเข้มงวดแล้ว เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในท้องที่ได้มาช่วยจัดการปราบและควบคุมโรคให้และ
โรคได้สงบอย่างรวดเร็ว การด าเนินงานของตลาดกลางฯ ได้เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่แล้วก็เกิด
เหตุการณ์ซ้ ารอยขึ้นอีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553  และโรคสงบเมื่อ กลางเดือนธันวาคม 
2553 

เนื่องจากโรคระบาดเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการด าเนินงานของตลาดกลางโคเนื้อ หากไม่
สามารถแก้ปัญหานี้ได้ การด าเนินงานของตลาดกลางโคเนื้อจะไม่สามารถส าเร็จผลได้เลย ดังนั้น
ทางกรมปศุสัตว์โดยความอนุเคราะห์จากรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในท้องที่และจากส่วนกลาง จึงได้มาท าการตรวจ
วิเคราะห์โรค และให้ค าแนะน าว่าถึงแม้ตลาดกลางโคเนื้อจะมีการป้องกันอย่างเข้มงวดและมีการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตาม แต่โดยปกติวัคซีนป้องกันโรคได้ไม่ถึง 100 % หรือถ้าเชื้อโรคเข้มข้น
มากวัคซีนก็สู้โรคไม่ได้ ดังนั้นในการด าเนินงานของตลาดกลางในอนาคตจึงควรเพิ่มเติมระบบการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. มีคอกพักโคก่อนน าเข้าตลาดกลางอยู่อีกแห่งหนึ่ง   โดยให้พักโคเพื่อตรวจดูอาการให้
แน่ใจว่าไม่เป็นโรคจึงน าเข้าตลาดกลางได้ และหากไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนที่แน่ชัด 
ให้ฉีดวัคซีนก่อนน าเข้าตลาดกลาง 

2. โคที่น าเข้าตลาดกลาง ควรมาจากฟาร์มหรือแหล่งที่ทราบว่าไม่มีโรคระบาด ไม่ควรรับ
โคทั่วไปที่ไม่มีต้นสายปลายทาง(หมายถึงว่าตลาดกลางต้องมีเงินทุนไปเลือกซื้อโคเข้า
ตลาดกลาง) 

 
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ตลาดกลางไม่สามารถหารายได้เพื่อผ่อนช าระคืนกองทุน

ในปี 2553-54 ได้ จ าเป็นต้องกู้ยืมสมาชิกมาเพิ่มเติมเพื่อช าระแก่กองทุน ส่วนหนี้สินเก่าที่ยืมจาก
สมาชิกก็ยังไม่ได้คืนเช่นกัน ถึงแม้ว่าขณะนี้(2555)เป็นช่วงขาขึ้นของวงการโคเนื้อรอบใหม่แล้ว 
ความต้องการโคเพื่อน าไปขุนมีสูงมากทั้งราคาและจ านวน แต่การซื้อขายโคพันธุ์ยังไม่กระเตื้องขึ้น 
อีกทั้งสมาคมฯไม่สามารถท าตามข้อแนะน าข้างต้นได้เพราะไม่มีเงินทุนสร้างคอกพักโคก่อนเข้า
ตลาด และไม่มีเงินทุนไปซื้อโคเข้าตลาด  ในขณะที่สหกรณ์ฯ(ซึ่งมีศักยภาพที่จะท าตามข้อแนะน า
ทั้ง 2 ข้อข้างต้นได้) ก็เกิดปัญหาไม่มีโคขุน(เนื้อโค)พอเพียงกับความต้องการของตลาด จึงมีความ
ต้องการคอกพักโคส าหรับ กิจการของสหกรณ์ฯ ทั้งการซื้อขายและการขุน จึงได้ปรึกษาหารือกัน
ระหว่างกรรมการสหกรณ์ฯและกรรมการสมาคมฯว่าสมควรควบรวมกิจการตลาดกลางฯเข้ากับ
สหกรณ์ฯซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ดังรายละเอียดในหนังสื่อที่ สกคส. 068/2555 ของ
สหกรณ์ฯและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ดังนี้ 



 11 

 
 



 12 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 มี
ข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้ 

 
1.ในสถานการณ์ปัจจุบันสมาคมฯไม่สามารถจัดหารายได้มาผ่อนช าระหนี้แก่กองทุน

FTAและหนี้แก่สมาชิกได้(ด้วยปัญหาที่ได้รายงานต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทุน
FTAไปแล้ว) การที่สหกรณ์ฯเข้ามารับภาระนี้แทนนับว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯอย่างยิ่ง 

2.สมาคมฯยังคงมีสถานที่ท างานที่ใช้ในการพัฒนาพันธุ์โคอยู่เหมือนเดิม และมีส่วนของ
ห้องพักที่จะใช้หารายได้ให้กับสมาคมฯได้ 

3.วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดกลางยังมีอยู่เกือบครบถ้วน  

4.เชื่อว่าสหกรณ์ฯคงสามารถด าเนินการตลาดกลางไปได้ด้วยดี เพราะสหกรณ์ฯมีเงินทุน
และมีธุรกิจต่อเนื่องที่จุนเจือกันได้ ส่วนในเรื่องการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย สหกรณ์ฯจะจัดท า
คอกพักโคก่อนเข้าตลาดกลางไว้ ณ สถานที่อีกแห่งหนึ่ง  

 

ที่ประชุมจึงมีมติอย่างเอกฉันท์เห็นชอบตามที่สหกรณ์เสนอมา โดยมอบให้คุณไพรัช 
รุ่งเรืองน าเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ และให้สมาคมฯเสนอขอความ
เห็นชอบต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทุน FTAต่อไป 

 

ĂÚÂóäÅèÛäèâÂõÉÂóäÚöĈĂÚØóÈÂÏìâóãÂĆÅøîëâóÅâðÃóãÖæóÕÂæóÈĂìĀÂ¬ëìÂäÔ°ðËøćî
ÿÉóÃîÈÖæóÕÂæóÈÿÜæöćãÚÉóÂëâóÅâðÿÜ»ÚëìÂäÔ°ð ĀÖ¬ĂÚØóÈÜÐõÛòÖõÅøîÂóäØČóÈóÚăÜÕèãÂòÚ 
ÿÂøĈîìÚùÚÉùÚÿÉøîÂòÚ  ëâóÅâðãòÈÅÈîãú¬ØöćÿÕõâ ãòÈĂËÜäñāãËÚ°ÉóÂîóÅóäëČóÚòÂÈóÚĀæñìîÈßòÂăÕ
ÿìâøîÚÿÕõâØùÂÜäñÂóä ÿßöãÈĀÖ¬áóãĂÚÅîÂāÅÉñÛäõìóäÕČóÿÚõÚÂóäāÕãëìÂäÔ° ð îã¬óæøâè¬óØòĈÈ
ëâóÅâðĀæñëìÂäÔ°ðÿÜ»ÚæúÂÉóÂß¬îĀâ¬ÿÕöãèÂòÚ ĀæñâöÉùÕÜäñëÈÅ°ÿÕöãèÂòÚÅøîË¬èãÿìæøîÿÂêÖäÂä
ÝúÿæöĈãÈāÅĀæñèÈÂóäāÅÿÚøĈîÃîÈÜäñÿØéăØã ÝâĀæñÂääâÂóäØòĈÈÃîÈëìÂäÔ°ðĀæñëâóÅâðÂĆâöÿèæó
ØöćÉñÖîÈßÚìÚóØöćÖóâèóäñ  É÷ÈÃîÞóÂÅÚäù¬ÚìæòÈè¬óÉÈîã¬óæøâÜäñèòÖõéóëÖä° ĀæñÃîĂìã÷Õ×øî
ÜäñāãËÚ°ë¬èÚäèâÿÜ»ÚØöćÖòĈÈ 

เรียบเรียงโดย ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี 

เมื่อ 29 กรกฎาคม 2554 
ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2555 


